

# “ช่องซีหนึ่ง” ส่งตรงความบันเทิงให้โลกคุณ กับสุด ยอดภาพยนตร์ – ซีรีส์จากแดนภารตะ



“ช่องซีหนึ่ง” ส่งตรงความบันเทิงให้โลกคุณ  
กับสุดยอดภาพยนตร์ – ซีรีส์จากแดนภารตะ

ตลอดเดือนมีนาคม – เมษายนนี้ ช่องซีหนึ่ง สร้างความบันเทิงให้โลกคุณ ด้วยภาพยนตร์สุดฮิต ซีรีส์สุดฮอต และรายการวาไรตี้หลากหลายจากประเทศอินเดีย ที่ส่งตรงถึงเมืองไทยตลอด 24 ชั่วโมง พบกับ  
สุดยอดภาพยนตร์บอลลิวูดเรื่อง Dangal ที่โด่งดังไปทั่วโลกกับเรื่องราวของมหาวีร อติตนักมวยปล้ำที่ต้องทิ้งความฝันว่าเหรียญทองการในแข่งขันระดับโลก เพราะไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพอ แต่มหาวีรตั้งใจว่าถ้ามีลูกชายจะฝึกฝนพวกเขาให้ดำเนินรอยตามเส้นทางเดียวกัน แต่เขากลับมีลูกสาวถึง 4 คน จึงตั้งเป้าหมายใหม่ว่า จะเปลี่ยนลูกสาวให้กลายเป็นนักมวยปล้ำหญิงระดับโลก ไม่ว่าจะอุปสรรคเพียงใดมาขวางไว้ก็ตาม มหาวีรจะทำสำเร็จหรือมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันใน วันเสาร์ที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 20:00 น.

ซีรีส์เรื่อง โขบนา เจ้าหญิงผู้พิทักษ์ (Shobha Somnath Ki) เรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เป็นตำนานแห่งคุชราตในทศวรรษที่ 11 ผู้มีความเฉลียวฉลาด ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ เป็นนักวางแผนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทำให้พระองค์หาทางกำจัดศัตรู ที่เข้ามารุกรานได้อย่างหลักแหลม จึงทำให้เจ้าหญิง โขบนาเป็นที่รักของประชาชน และถูกยกย่องให้เป็นเจ้าหญิงผู้พิทักษ์แห่งคุชราต ติดตามความสามารถของเจ้าหญิงโขบนาได้ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 19:00 น.

ซีรีส์เรื่อง ทศกัณฐ์ มหาเทพจากวรรณคดีสุดยิ่งใหญ่ ตำนานศึกสงครามที่มีเจ้าแห่งกรุงลงกา ราวณะ หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ ทศกัณฐ์ เป็นผู้นำทัพยักษ์ออกศึกกับเหล่าวานรของ พระราม โดยช่องซีหนึ่งจะพาไปรู้จักตัวตนและเรื่องราวในมุมมองของราวณะ กษัตริย์หนุ่มที่เกิดมาพร้อมกับคำทำนายซึ่งเจ้าตัวไม่สามารถปฏิเสธได้ รวมถึงจุดเริ่มต้นความรักที่เป็นป่อเกิดการแย่งชิงแสน์จับปวด จนกลายมาเป็นมหากาพย์สงครามในที่สุด จุดกำเนิดของสงครามเริ่มต้นได้อย่างไร แล้วตัวตนของยักษ์ 10 หน้าเป็นเช่นไร มารู้จัก ทศกัณฐ์ ได้ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 20:00 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 7 เมษายนนี้

พบกับความบันเทิงเต็มรูปแบบที่ส่งตรงจากประเทศอินเดียมาสร้างความบันเทิงให้คนไทยได้รับชมแบบจัดเต็ม ได้ทางช่อง ซีหนึ่ง บนกล่อง PSI และ GMMz ช่อง 100, Sunbox ช่อง 46 และเคเบิลทั่วประเทศ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ [www.facebook.com/ZeeNungChannel](http://www.facebook.com/ZeeNungChannel)